

"กมล" จน สพม.2 แก้ปัญหา สว.2 ไม่จบ

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2558

เลขที่การ กพฐ. สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ซึ่ กลุ่มประท้วงไม่ใช่ทำถูกเสมอไป จี้
เขตพื้นที่ฯ หักรั้งรับผิดชอบปัญหาไม่ใช่โยนหน่วยงานกลางแก้ไข

วันนี้ (14 ก.พ.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยถึงกรณีการชุมนุมขับไล่ไม่ต้องการให้นายพรพงศ์ ตริเทพทา
กลับมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ว่า นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ กพฐ.
ที่ตนได้มอบหมายให้ดูแลงานด้านบริหารบุคคล ได้รายงานให้ตนรับทราบแล้วว่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา (สพม.) เขต 2 กรุงเทพมหานคร
มีคำสั่งให้นายพรพงศ์มาช่วยราชการต่อที่ สพม.เขต 2 โดยไม่มีกำหนด
แต่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สพม.เขต 2 เห็นว่า นายพรพงศ์
มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดังนั้นหากจะให้นายพรพงศ์มาช่วยราชการที่เขตพื้นที่ฯ อาจทำให้นายพรพงศ์เสียสิทธิในการได้รับเงินวิทยฐานะ
จึงมีคำสั่งให้นายพรพงศ์ไปช่วยราชการในโรงเรียนอื่นที่ยังขาดผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่
เพราะเขตพื้นที่ฯ ก็ยังไม่ได้สรุปผลการสอบสวน
ก็ต้องถือว่านายพรพงศ์ยังมีสิทธิที่จะไปทำหน้าที่งานบริหารในโรงเรียนอื่นได้
ทั้งนี้คาดว่าเรื่องทั้งหมดจะสรุปผลได้ภายในสัปดาห์หน้า

“ความจริงต้องจบปัญหาต่างๆ ได้แล้ว
ซึ่งหากการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ มีประสิทธิภาพก็จะสามารถดำเนินการจบ สิ้นได้ในเขตพื้นที่ฯ ผมเห็นว่า
ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา 2 และ เครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง รวมถึงกรรมการสถานศึกษา
จะต้องย้อนกลับไปดูการบริหารงานของตนเองด้วย
ซึ่งภายในโรงเรียนเองเกิดปัญหาอะไรถึงทำให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในอยู่เช่นกัน
ไม่ใช่เกิดปัญหาภายในโรงเรียนขึ้นแล้วมาจัดตั้งกลุ่มประท้วง และผู้ประท้วงจะทำถูกต้องหมดคงเป็นไปได้
อย่างไรก็ตามผมขอแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศด้วยว่า
หากมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นและปล่อยปัญหาโดยไม่แก้ไขให้จบสิ้นโดยเร็ว
เขตพื้นที่ฯ จะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อจนทำให้ สพฐ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเข้ามาแก้ไข” เลขธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันเสาร์ 14 กุมภาพันธ์ 2558